

THÀNH PHỐ

Tăng cường quản lý trật tự đô thị

Để bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường (TTĐT, ATGT, VSMT) trên địa bàn, những tháng đầu năm 2019, thành phố Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Kết quả, đã giảm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đường thông, hệ thoát, môi trường sạch sẽ.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 25/1/2019 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, hạn chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, ngày 6/3/2019, UBND thành phố ban hành công văn yêu cầu UBND các phường, xã, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo, tiếp tục quản trị, thực hiện nghiêm túc các giải pháp bảo đảm TTĐT, ATGT, VSMT. Chủ trọng công tác tuyên truyền, có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp tái vi phạm về dựng rạp đám cưới dưới lòng đường, lấp đất mái che, mái vẩy, tập kết vật liệu xây dựng, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng, để xe không đúng nơi quy định...



Vỉa hè phố Lê Quý Đôn.

3 buổi/tuần. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các gia đình thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị về việc không dựng rạp cưới, rạp tang dưới lòng đường gần với thực hiện Quyết định số 17 của UBND tỉnh về xây dựng nếp sống văn hóa. Tổ chức ký cam kết với từng hộ dân, nhất là các hộ ven các tuyến đường, khu vực công chợ. Điển hình phải kể đến tinh thần chấp hành của cán bộ, nhân dân tổ dân phố số 6. Với hơn 100 hộ dân, trong đó trên 20 hộ sinh sống tại mặt đường Nguyễn Trãi, khi phường phát động tháo dỡ mái che, mái vẩy, các hộ dân ở mặt đường tại tổ 6 đã nghiêm túc chấp hành ngay, từ đó đến nay không có hộ nào tái phạm. Ông Bùi Văn Duyên, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố chia sẻ: Gần 10 năm nay, các hộ dân trong tổ không sử dụng vỉa hè, lòng đường vào việc dựng rạp đám cưới. Bởi sau khi được UBND thành phố và phường hỗ trợ đầu tư xây

dựng công trình nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp, nhân dân trong tổ đã lấy đây làm nơi tập trung sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể thao và tổ chức các hoạt động hiếu, hỷ của gia đình. Thời gian qua, phường Kỳ Bá thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm về TTĐT, VSMT. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn diễn ra, nhất là tại khu vực cổng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, chợ cầu Nê... Để ngăn chặn tình trạng trên, phường đã tăng cường các đợt ra quân, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự lòng, lề đường, sắp xếp các hộ dân buôn bán đúng nơi quy định. Ông Nguyễn Văn Vương, Chủ tịch UBND phường cho biết: Xác định trên địa bàn có nhiều điểm, nhiều tuyến đường người dân thường tập trung mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các đợt ra quân, tập

trung vào các giờ cao điểm. Vừa vận động, thuyết phục vừa kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, đến nay cơ bản người dân đã chấp hành, không còn tình trạng mua bán lấn chiếm như trước đây. Cùng với đó, phường đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân không dựng rạp cưới dưới lòng đường gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Trong công tác kiểm tra, xử lý trật tự giao thông vỉa hè, 2 tháng đầu năm, thành phố đã tháo dỡ 37 biển quảng cáo, bạt che; xử lý 230 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 130 bộ giấy tờ xe, tước giấy phép lái xe 35 trường hợp, thông báo vi phạm về nơi cư trú 100 trường hợp. Thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, quản lý, xử phạt nhằm hạn chế và đi đến chấm dứt các hành vi vi phạm trên địa bàn.

MINH NGUYỄN

Cơ hội tham gia chuỗi sản xuất lúa gạo khép kín

Dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults (AVERP) đã bước vào giai đoạn 2 - giai đoạn nhân rộng các công nghệ với 4 đơn vị được lựa chọn từ giai đoạn 1. Không chỉ hướng tới mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, dự án còn là cơ hội lớn cho nông dân Thái Bình tham gia chuỗi sản xuất lúa gạo khép kín, nâng cao hiệu quả kinh tế. AVERP là cuộc thi tìm kiếm các giải pháp canh tác lúa bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tài trợ được thực hiện tại Thái Bình trong 5 năm (2016 - 2021), tập trung vào các nông hộ, nhà cung cấp đầu vào, nhóm hội, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ quan nhà nước, HTX... là những đơn vị có tiềm năng góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo. Thay vì hỗ trợ trước sản xuất thì AVERP sẽ hỗ trợ sau sản xuất bằng cơ chế kéo, tức là cơ chế thưởng bằng tiền dựa trên kết quả đã thực hiện. Các công đoạn được thực hiện hoàn toàn độc lập và ký hiệu bằng mã hóa. Kết quả về tăng năng suất lúa và giảm lượng phát thải khí nhà kính sẽ được kiểm định bởi Công ty Geo-Solutions và đồng giám sát bởi cơ quan quản lý (Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Chính vì vậy, kết quả dự án bảo đảm tính khoa học và tính khả thi của các công nghệ. Giai đoạn 2 của dự án thực hiện trong 2,5 năm, gồm 4 vụ lúa liên tiếp bắt đầu từ vụ xuân 2019, kết thúc vào vụ mùa năm 2020. Hiện tại trong vụ xuân 2019, 4 đơn vị được lựa chọn tham gia ở giai đoạn 2 bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Định, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, Công ty Cổ phần Giống cây trồng - Viện Cây lương thực và cây thực phẩm, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã triển khai gói công nghệ tới 60 HTX trong toàn tỉnh.

Các nông hộ được tham gia mô hình chuỗi sản xuất lúa gạo khép kín từ áp dụng đúng quy trình gói công nghệ đến liên kết tiêu thụ sản phẩm. Theo đánh giá bước đầu của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, các địa phương và nông hộ tham gia nhiệt tình, tuân thủ theo gói công nghệ mà đơn vị dự thi đưa ra. HTX DVNN Đông Hải (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) là 1 trong 60 HTX được hai đơn vị tham gia dự thi lựa chọn triển khai gói công nghệ. Ông Nguyễn Đăng Tước, Phó Giám đốc HTX cho biết: Chúng tôi được hai đơn vị tham gia dự thi lựa chọn triển khai gói công nghệ là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ An Định, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với diện tích trên 13ha, 123 hộ dân tham gia. Sử dụng 2 giống lúa: Bắc thơm 7, ĐS1 (lúa Nhật) với mật độ cấy, quy trình canh tác khác nhau. Đến nay, nhìn chung lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chưa có sâu bệnh. Được cán bộ kỹ thuật của các đơn vị "cầm

tay chỉ việc", hướng dẫn cụ thể kỹ thuật của gói công nghệ, ngoài ra, các đơn vị còn hỗ trợ nông dân 1/3 chi phí mua phân bón, bao tiêu toàn bộ sản phẩm nên nông dân tham gia mô hình có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm quy trình từ thời vụ, giống, chăm bón, điều tiết nước...

Tiêu chí để đánh giá công nghệ đạt giải thưởng ở hiệu quả về số lượng nông hộ sử dụng công nghệ, tiềm năng sử dụng lặp lại công nghệ, tổng lượng khí

nhà kính được cắt giảm và mức tăng năng suất. Do vậy, theo cơ chế "kéo" 3 vụ tiếp theo, các đơn vị dự thi sẽ mở rộng liên kết với nhiều HTX nông nghiệp, nhiều nông hộ sản xuất lúa trong toàn tỉnh. Đây sẽ là cơ hội cho nông dân Thái Bình tham gia chuỗi sản xuất lúa gạo khép kín, được tiếp cận với công nghệ canh tác lúa không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giảm lượng phát thải khí nhà kính...

LUU NGÀN



Cán bộ HTX DVNN Đông Hải (xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ) thăm lúa cấy theo quy trình của đơn vị tham gia dự thi dự án AVERP.



Kết quả dự án AVERP được kiểm định, giám sát bởi nhiều đơn vị độc lập, bảo đảm tính khoa học và tính khả thi của các công nghệ.

VIETINBANK CHI NHÁNH THÁI BÌNH

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là một trong những doanh nghiệp vay vốn mang lại hiệu quả cao của Vietinbank Chi nhánh Thái Bình. Trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường song Công ty luôn duy trì sản xuất, kinh

doanh ổn định, giữ vững vị trí là doanh nghiệp lớn cả trong nước và trên địa bàn tỉnh, kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực, là đối tác thương mại của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Công ty luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đạt

được những kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2018, Công ty sản xuất và tiêu thụ trên 80 triệu lít sản phẩm đồ uống các loại, nộp ngân sách nhà nước hơn 480 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập ổn định. Ông Đỗ Văn Vê, Phó Tổng giám đốc Công ty cho biết:

Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng, thi đua lao động sản xuất của cán bộ, công nhân viên, người lao động và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố còn có sự trợ giúp đặc lực của Vietinbank Chi nhánh Thái Bình, luôn ứng dụng những công nghệ tiên tiến để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ phía ngân hàng, đặc biệt là trong những thời điểm Công ty khó khăn về vốn.

Từ dự nợ ban đầu chỉ 300 - 400 tỷ đồng, đến nay, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình đã có quan hệ với gần 200 doanh nghiệp vay vốn, hơn 600 doanh nghiệp gửi tiền và thanh toán với tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp đến ngày 31/12/2018 đạt 4.447 tỷ đồng, chiếm 53,9% tổng dư nợ cho vay toàn Chi nhánh; tổng nguồn vốn huy động từ doanh nghiệp đạt 740 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,6% tổng dư nợ. Bà Phạm Thị Việt, Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp, Vietinbank Chi nhánh Thái Bình cho biết:

Kết thúc năm 2018, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Thái Bình đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh với tổng số dư nguồn vốn đạt 10.688 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2017, chiếm 16% thị phần trên địa bàn; tổng mức đầu tư tín dụng đạt 8.251 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm 2017, chiếm 15% thị phần trên địa bàn. Một trong những nguyên nhân quan trọng giúp Vietinbank Chi nhánh Thái Bình có được kết quả đó chính là sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh.

Được giao quản lý nhóm khách hàng doanh nghiệp, thời gian qua, Phòng đã chỉ đạo 24 cán bộ, nhân viên chủ trọng công tác nghiên cứu và phát triển thị trường, chủ động đề xuất các nhóm khách hàng mục tiêu theo phân khúc được phân công bảo đảm phù hợp với định hướng của Chi nhánh theo từng thời kỳ; giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể đến từng cán bộ, nhân viên đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, trên cơ sở đó tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, Phòng còn tập trung triển khai công tác bán hàng, giám sát chặt chẽ trước, trong và sau khi cấp tín dụng theo đúng quy

định; ưu tiên cấp tín dụng cho các doanh nghiệp vay vốn nhằm phát triển các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh; thường xuyên tìm hiểu, cập nhật các thông tin, chính sách liên quan đến lĩnh vực ngân hàng để nắm bắt nhu cầu, tư vấn cho khách hàng kịp thời; xây dựng kế hoạch phát triển tín dụng và các giải pháp thực hiện, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngoài ra, Phòng còn thường xuyên phối hợp với khối bán lẻ, triển khai các dịch vụ hiện có và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới tới các doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Chi nhánh đối với khách hàng.

MINH HƯƠNG



Hệ thống lọc bia và các tank lên men.

Ảnh: THÀNH TÂM

KIẾN XƯƠNG

- Tổng giá trị sản xuất quý I tăng 8,8% so với cùng kỳ**

Quý I/2019, kinh tế Kiến Xương tiếp tục tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp có chuyển biến, cơ cấu giống lúa, mùa vụ cơ bản bảo đảm đúng độ ẩm. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ phát triển, bảo đảm việc làm cho người lao động; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

Kết quả, tổng giá trị sản xuất quý I của huyện đạt 2.329 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 641,1 tỷ đồng, tăng 3,0%; công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt 1.046,7 tỷ đồng, tăng 13,7%; thương mại, dịch vụ đạt 641,2 tỷ đồng, tăng 7,2%.

- Tiêu hủy 4.476 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi**

Theo báo cáo của UBND huyện Kiến Xương, tính đến hết ngày 2/4, toàn huyện đã có 28 xã có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, phải tiêu hủy 4.476 con lợn, trọng lượng gần 185 tấn. Toàn huyện đã cấp phát cho các địa phương trên 2.024 lít hóa chất, các địa phương đã chuẩn bị trên 92 tấn vôi bột để phòng, chống dịch. Hiện nay, bệnh dịch đã xuất hiện ở 1.090 hộ, trong đó một số xã có số lợn chết do bệnh dịch cao như Thanh Tân 477 con, Vũ Lễ 465 con, Bình Nguyên 386 con, Trà Giang 387 con, Vũ An 336 con.

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, UBND huyện tập trung chỉ đạo các địa phương không được chủ quan, lơ là đồng thời tiếp tục thực hiện tốt "5 không" trong phòng, chống bệnh dịch; trong đó, chú trọng việc tiêu độc, khử trùng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật, nhất là vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn. Thực hiện đúng hướng dẫn của ngành chức năng về quy trình lấy mẫu dịch bệnh trên đàn lợn, tiêu hủy lợn bị bệnh và trình tự, thủ tục hỗ trợ vật nuôi cho các hộ có lợn bị chết do bệnh dịch.

THU THỦY